

สรุปแถลงข่าว

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม ZOOM

นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีผลการประชุม สรุปได้ ดังนี้ คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบ ๒ เรื่อง คือ ๑) ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าจากการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในระยะต่อไป โดยใช้ระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ อย่างเคร่งครัดให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ หนี้สิน โดยต้องมีการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่และภูมิสังคม ซึ่งต้องเป็นการดำเนินงานแบบการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มอาชีพ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้องดำเนินการจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ระบบข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลระดับพื้นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของ ศจพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนสามารถ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน และ ๒) (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ่งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติฯ ประกอบด้วย ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ได้แก่ (๑) หมวดประเด็นความมั่นคง และ (๒) หมวดประเด็นศักยภาพความมั่นคง รวมทั้งมีการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ทั้งนี้ สภาพความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการกำกับและติดตามการดำเนินการในภาพรวมของแผนดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการต่างประเทศที่มุ่งเน้นความสมดุล และมีการเตรียมความพร้อมประเทศให้มีศักยภาพในการรองรับภัยคุกคามต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามหลักการและแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕ โดยยังคงจำนวนเป้าหมายประเด็น (Y๒) จำนวน ๓๗ เป้า และจำนวนเป้าหมายแผนย่อย (Y๑) เท่าเดิม ทั้ง ๑๔๐ เป้า แต่เน้นการปรับปรุงถ้อยคำของเป้าหมายแผนย่อยให้มีความชัดเจน ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับแก้เป้าหมายให้มีความท้าทายขึ้น และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมและสะท้อนเป้าหมายการดำเนินการมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในระยะถัดไป ที่เป็นดำเนินการตามหลัก PDCA โดย PLAN ให้สำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพสร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับแผนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับสูงต่อการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนทั้งสองระดับ DO ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการราย ๕ ปี และรายปี ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ หลัก รวมทั้งโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้าไม่ใช้งบ

ที่ตัวชี้วัด รวมทั้ง สำนักงบประมาณให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย CHECK ให้กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานของรัฐตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ และให้หน่วยงานของรัฐนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน แผนระดับที่ ๓ และรายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR อย่างเคร่งครัด และ ACT สำนักงานฯ ปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐต้องเร่งปรับกระบวนการทำงาน ทำความเข้าใจหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ที่ยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ใช้หลักการ “พุ่งเป้า” และมอบหมายสำนักงานฯ ดำเนินการตามผลการพิจารณา พร้อมปรับปรุงร่างแผนฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไป

๒) เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๒๖ โครงการ จากข้อเสนอโครงการฯ ที่หน่วยงานนำเข้าสู่ในระบบ eMENSCR จำนวน ๒,๖๑๙ โครงการ รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในระยะถัดไป โดยมอบหมาย (๑) หน่วยงานของรัฐทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งประสานหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เพื่อจัดทำโครงการฯ และปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ข้อเสนอโครงการฯ ของหน่วยงานไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญฯ และประสงค์จะเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ หน่วยงานจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ก่อนเข้าสู่กระบวนการงบประมาณ (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ ประสานและบูรณาการระหว่างเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความครอบคลุมของหน่วยงาน รวมทั้งจัดให้มีการให้คำปรึกษา (คลินิกให้คำปรึกษาโครงการฯ) เพื่อให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนฯ สามารถหารือแนวทางการจัดทำโครงการฯ (๓) ผู้มีสิทธิ์ประเมินข้อเสนอโครงการฯ ศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการจัดทำโครงการฯ และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ รวมทั้ง ประเมินข้อเสนอโครงการฯ บนหลักวิชาการ อย่างเที่ยงตรง และเป็นธรรม (๔) สำนักงบประมาณหารือกับสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตลอดกระบวนการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณของโครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยยึดเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) เป็นหลัก และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละปีงบประมาณ เป็นลำดับแรก และ (๕) สำนักงานฯ สร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้หน่วยงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายฯ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คะแนน พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายและคำนิยามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีสิทธิ์ให้คะแนนมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

๓) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ เนื่องจากการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ เม.ย. ๖๑ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการปฏิรูปประเทศในระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรา ๒๕๘ และเป้าหมายตามมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญฯ โดยแนวทางการขับเคลื่อนฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนำประเด็นการปฏิรูปประเทศไปดำเนินการต่อเนื่อง ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ แผนระดับที่ ๓ และการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการทบทวน ยกเลิก กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไก และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง

สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๑ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปประเทศ ให้นำหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาทบทวนบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ ๒ เป็นกรอบในการดำเนินการ รวมไปถึงกลไกและกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม การดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลาดำเนินการของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งในส่วนของกรรณการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ สำหรับรอบเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย และการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕ โดยมีมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามข้อกฎหมายต่อไป

๔) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๕ คณะ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนฯ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รวมถึงอำนาจการ สั่งการ กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ กลไกการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงานที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยให้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ กับแผนพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อน แบบบูรณาการในระดับตำบล กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาคมและองค์กรระหว่างประเทศ และการส่งเสริมบทบาทของประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของการมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนฯ ทั้งนี้ แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดำเนินการผ่าน (๑) กลไกของภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามและประเมินผลฯ จะใช้ระบบ eMENSUR เป็นเครื่องมือกลางในการดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ การติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงลึก และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในภาพรวม และ (๒) ภาคีภายนอก ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลโดยองค์กรกลางที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตามประเมินผลและไม่มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ การติดตามประเมินผลโดยภาคีการพัฒนา และการติดตามประเมินผลโดยสาธารณชน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลการติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ตาม ได้อย่างเปิดเผย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ มีความครอบคลุมเฉพาะประเด็นการพัฒนาประเทศที่มีลำดับความสำคัญสูงในระยะ ๕ ปี มีหมุดหมายการพัฒนา โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓

พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการก่อนการประกาศใช้แผน ทั้งนี้ ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นและแสดงเจตจำนงในการพร้อมมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓

๕) เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากมีอายุครบวาระ ๕ ปี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีมติแต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช และนายบัณฑูร ล่ำขำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อไปอีกหนึ่งวาระ และสรรหาบุคคลอื่นเพิ่มเติมตามที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานฯ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๖ คณะในปัจจุบัน จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน และการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จตามหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ให้ดำเนินการผ่านกลไกของผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการระดับชาติ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นต่อไป โดยหากจำเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ให้คำนึงถึงความซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการต่าง ๆ และควรมีองค์ประกอบของคนหลากหลายกลุ่มอายุด้วย